

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๒๐๔/ว ๒๓๗/๒



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง สำเนาประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบคำขอโอนและสอบสวนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมพร้อมตัวอย่างการบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบคำขอและสอบสวนสิทธิการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมตัวอย่างการบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ขอความร่วมมือ จังหวัดในการประกาศกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก.จังหวัด) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เนื่องจากมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากและอาจเกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย โดยประชาชนที่มาติดต่อบางคนบางกลุ่มอาจเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นได้ง่าย แม้ ส.ป.ก. จังหวัดทุกแห่งจะได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดแล้ว นั้น

ส.ป.ก. จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ กรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบางรายมีความจำเป็นต้องยื่นคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์โดยมีเหตุผลสมควรหรือหากปล่อยให้เน้นเข้าไปอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร ดังนี้

๑. การโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ ให้ใช้แบบคำขอโอนและสอบสวนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ ให้ใช้แบบคำขอและสอบสวนสิทธิการรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ประกอบแบบคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๒๓)

๒. ให้ ส.ป.ก. จังหวัด จัดเตรียมแบบพิมพ์ไว้ ณ ส.ป.ก. จังหวัด และตัวอย่างการกรอกคำขอ และเผยแพร่แบบพิมพ์ในเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. จังหวัด พร้อมคำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถยื่นคำขอได้ถูกต้องครบถ้วน โดยการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง และยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ณ จุดที่ ส.ป.ก. จังหวัดกำหนด หรือทางไปรษณีย์ หรืออีเมล (E-mail) หรือแอปพลิเคชัน Line หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ส.ป.ก. จังหวัดกำหนดได้

๓. ให้ ส.ป.ก. จังหวัด ประสานงานและขอความร่วมมือผู้ปกครองท้องที่ในการประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอโอนสิทธิหรือรับมรดกสิทธิ โดยสามารถรับแบบดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการผู้ปกครองท้องที่ หรืออาสาสมัคร ส.ป.ก. ในพื้นที่ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.alro.go.th แล้วจัดส่งให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด ต่อไป

/๔. ในกรณี...

